

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการ  
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการสรุปแผนงาน ข้อราชการ ตลอดจนมอบนโยบาย ดังนี้

๑. ปลุกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ทุกคน เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส นำไปขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นธรรมและโปร่งใส

๒. กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเป็นการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้มีจิตสำนึกป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน



## อบรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ นำโดยท่านสายหยุด สีหาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เป็นประธานในการประชุม ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในหัวข้อดังนี้

๑. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒. มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ – ฉบับพุทธศักราช ๒๕๖๐)







วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ นำโดยท่านนายกสายหยุด สีหาบัว  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่าย  
สภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี  
๒๕๖๗ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาท  
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕





# ข่าวประชาสัมพันธ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้

Haetai Subdistrict Administrative Organization



วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้โดยท่านสายหยุด สีหาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลแท้ใต้ ได้ร่วมกิจกรรม ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ แต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์







# ข่าวประชาสัมพันธ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ไต้

Haetai Subdistrict Administrative Organization

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ไต้ นำโดยท่านนายกสายหยุด สีหาบัว พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ไต้ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงาน ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

